

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 1
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	
3	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
4	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
5	นายประเสริฐ แก้วชุม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วชุม	
6	นางสุภา สมทรง	ส.อบต.ม.2	สุภา สมทรง	
7	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	เสกสันต์ ประสิทธิ์	
8	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
9	นายบรรเจิด ธนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจิด ธนุราช	
10	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
11	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	บัญชา จริยะวัฒนา	
12	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
13	นายอภินันต์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	อภินันต์ เรืองทอง	
14	นายวัชร วัชชัย	ส.อบต.ม.7	วัชร วัชชัย	
15	นายฉัตร กิ่งห้วย	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งห้วย	
16	นายวีระพงษ์ แสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงษ์ แสนเรือง	
17	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ	
18	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
19	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
20	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
21	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	มนัส ใจเหมาะ	
22	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
23	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
24	นายขจร ไชยไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชยไพล	
25	นายจักรี งามโถม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโถม	
26	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
27	นางสาวชุลีพร พูลกลับ	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร พูลกลับ	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายระบิล กิ่งอุบล	เลขานุการนายกฯ	ระบิล กิ่งอุบล	
2	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายก อบต.	อภิชาติ ใจสบาย	
3	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	จันทิรา พูนนวล	
4	นายสมเกียรติ ทองจันทร์	ศญบ.ม.13	สมเกียรติ ทองจันทร์	
5	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	ทงศักดิ์ ชับมัน	
6	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
7	นายสามารถ ภัคคีรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคคีรัตน์	
8	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	ธวัชชัย ไชยเทพ	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑฐูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และประชุมข้อราชการอื่น ๆ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

นายกัมพล มีชัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1.1 ยื่นภาษีเงินได้

ขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลัง

นางจันทิรา พูนนวล
(หัวหน้าส่วนการคลัง)

ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ดิฉันจะอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ซึ่งสมาชิกทุกท่านจะต้องยื่น โดยยื่นได้ที่สรรพากรอำเภอขนอม หนาครกรุงไทย สาขาขนอม และยื่นทางอินเทอร์เน็ต ให้ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 ส่วนมากจะขอยื่นทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เตรียมข้อมูล คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม และสำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง ภรรยาสามีและบุตร เพื่อใช้เลขสิบสามหลักและได้แนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 91 ขั้นตอนต่าง ๆ ให้สมาชิกได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดและการดำเนินการขอให้สมาชิกฯ ได้นำเอกสารมาให้ครบ แล้วจะดำเนินการให้ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ	ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ขอทักทายและสวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ คือ ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	2.1 สมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบ้างจากรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ขอเชิญเสนอได้ครับ
นายวิระพงศ์ เสนเรื่อง	ขอแก้ไขหน้า 8 ที่ผมได้พูดว่า ท่านประธานที่เคารพไม่ใช่ที่เคารขอแก้ไขให้ด้วย ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณท่านวิระพงศ์ เสนเรื่อง ที่ได้ขอแก้ไขคำผิดถึงแม้จะทบทวนดูหลายรอบก็ยังมีผิดจนได้
นางสุกัญญา สมทรง	ดิฉันได้ดูในญัตติอื่น ๆ พูดเรื่องงบประมาณจากเอกโก๊ และได้ถามท่านนายกด้วย แต่คุณแล้วไม่ได้บันทึกในการประชุม ขอให้ชี้แจงด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ	ชี้แจงว่าในหัวข้อญัตติอื่น ๆ ส่วนมากที่พูดกันเป็นการปรึกษาหารือกันมากกว่า จึงไม่ลงในวาระการประชุม สมาชิกท่านอื่นมีอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็จะถามมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2550 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550
มติที่ประชุม	รับรองทั้งหมดเต็มสภาฯ คือ 25 คน รวมประธานสภาฯ ด้วยเป็น 26 คน
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่อง ด่วน - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	กระทู้ถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ	5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 5.1.1 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ขอเชิญท่านนายก

นายโชคชัย ทองสม
(นายก อบต.)

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกที่รักทุกท่าน คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อีกครั้งหนึ่ง จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 30,517,100.- บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 30,517,100.- บาท ซึ่งคาดว่าจะนำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 6,527,791.12 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม จะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลขนอมก็สามารถดำเนินการกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกรายการ

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายรายจ่ายทั้งสิ้น 30,517,100.- บาท แยกรายละเอียดตามแบบแผนงานได้ดังนี้

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 9,568,556.- บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 560,800.- บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานเกษและชุมชน ยอดรวม 11,515,020.00 บาท
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 681,000.00 บาท
3. แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 598,620.00 บาท
4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 230,000.00 บาท
5. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,325,850.00 บาท
6. แผนงานการสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 2,878,000.00 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 5,000.00 บาท
2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม - บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกกลาง ยอดรวม 1,154,254.00 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก สมาชิกฯ ท่านได้อภิปรายขอเชิญได้ครับ

นายวีระพงษ์ เสน่เรื่อง

จากการดูร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 2551 ไม่เห็นโครงการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ทั้งที่ท่านนายกประกาศเป็นนโยบายระดับต้น ๆ ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมากของขอนแก่น ซึ่งจะต้องวางแผนงาน เพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกเรื่องหนึ่ง หน้า 77 ข้อ 1.3.14 ประเภทค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท ซึ่งน้อยมาก ถ้าขอเครื่องจักรกลจากจังหวัด น่าจะใช้ได้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นเท่านั้น อีกเรื่องในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการทั้งหมด 16 โครงการ เป็นเงิน 8,928,900.- บาท ประเภทก่อสร้างถนน คสล.10 โครงการ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ งานระบบประปา 1 โครงการ และงานปรับปรุงถนน 1 โครงการ ผมเคยต่อต้านคำพูดจากบุคคลภายนอกที่พูด

- ว่า อบต.ทำเป็นแต่ถนน แต่จากที่คูก็เป็นถนนเกิน 80% ทั้ง ๆ ที่สมาชิกฯ ในแต่ละหมู่บ้านได้เสนอ ความสำคัญลำดับแรกไม่ใช่ยกโครงการถนน แต่พอร่างข้อบัญญัติออกมาก็เป็นถนนอันดับแรก ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเรียกประชุมประจำเดือนนอกรอบ หรือว่าผู้จัดทำทำเป็นแต่ถนนอย่างเดียวก็ขอฝากท่านนายกด้วย ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านวิระพงษ์ เสนอเรื่อง ที่ทั้งติติงและให้คำแนะนำ ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรือนายกชี้แจง
- นายวิรัชชัย ไชยเทพ
(ปลัด อบต.)
ได้อ่านระเบียบในการจัดทำแผนงบประมาณ ไม่ว่าจะป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทำ ซึ่งจะแตกต่างจากระเบียบเก่า และได้อธิบายถึงการตั้งงบประมาณ เป็นเปอร์เซ็นต์มาตั้งจ่ายเป็นแต่ละหมวด เพื่อให้สอดคล้องกัน และจะต้องนำรายได้ทุกอย่างมาตั้งเป็นรายรับไว้แล้วจึงมาตั้งจ่ายโดยถ้าดูทั้งหมดจะเห็นว่ามีการครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุดหนุน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณท่านปลัด ผู้ใดจะอภิปรายอีกเชิญได้ครับ
- นายณรงค์ คงแก้ว
ได้ถามถึงการตั้งรับไว้ 30 กว่าล้าน ถ้ารายได้ไม่เข้าตามเป้าหมาย ก็จะไปกระทบต่อหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และในหน้า 51 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 200,000.- บาท และค่าใช้จ่ายในการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000.- บาท ซึ่งน่าจะตั้งให้ใกล้เคียงกับกิจกรรมบัณฑิตน้อยขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ
นายเสกสันต์ ประสิทธิ์
ขอขอบคุณท่านณรงค์ คงแก้ว เชิญคุณเสกสันต์ ประสิทธิ์
จากคำแถลงการณ์งบประมาณรายจ่ายผมสงสัยในสถานการณ์คลัง ซึ่งผมอาจไม่เข้าใจขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงที่เงินสะสมคงเหลืออยู่ 6,527,791.12 บาท ซึ่งจากปีงบประมาณ 2550 เงินสะสม คงเหลืออยู่ 6,848,661.61 บาท ซึ่งไม่ทราบว่าเงินที่เหลืออยู่นี้เป็นจริงตามคำแถลงหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่งในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ หมู่ที่ 3 ประเภทค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายจรัส ตั้งไว้ 626,000.- บาท ซึ่งอยากให้ส่วนโยธาได้ชี้แจงว่าเป็นถนนสายนายจรัส หรือสายข้างบ้านนายดาบตำรวจหนา ขอขอบคุณครับ

<p>ประธานสภาฯ</p> <p>นายสามารถ ภัคศิรรัตน์ (นิติกร)</p>	<p>ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามของคุณณรงค์ก่อน</p> <p>ชี้แจงเรื่องที่ทาง อบต.ขนอม จะเป็นเจ้าภาพจัดงานบัณฑิตน้อย ทั้งอำเภอขนอม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 80 คน จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำประกาศนียบัตร ค่าเลี้ยงรับรอง ซึ่งนักเรียน 1 คน จะมีผู้ปกครองติดตาม 2 คน แล้วมีแขกผู้มีเกียรติทั้งอำเภอเข้าร่วม ซึ่งต้องแยกเป็นค่าอาหาร ค่าจัดเวทีกิจกรรม จัดซุ้มต่าง ๆ จากปีที่แล้วเทศบาลตำบลท้องเนียนเป็นเจ้าภาพ ใช้งบประมาณ 180,000.- กว่าบาท ซึ่งทาง อบต.ขนอม ตั้งเพิ่มขึ้นมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเป็นการเข้าร่วมไม่ใช่ อบต.จัดทำโครงการเอง ซึ่ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และ ปตท.ดำเนินการ โดยสนับสนุนเป็นการจัดทำป้าย การสนับสนุนชุดเครื่องแต่งกายต่าง ๆ และค่าอาหารเครื่องดื่มของเด็ก ขอชี้แจงแก่นี้ครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p> <p>อารีทิพย์ จิตอารีย์ (จนท.วิเคราะห์ฯ)</p>	<p>ขอขอบคุณนิติกร และขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมตั้งไว้ 30 กว่าล้านบาท</p> <p>ชี้แจงในการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่ทางกรมจัดสรรมา เช่น นม อาหารกลางวัน เบี้ยสงเคราะห์คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น โดยถ้าทางกรมอุดหนุนเงินอะไรมาจะต้องรับไว้ทั้งหมด โดยต้องมารวมในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งหมด</p> <p>ขอบคุณค่ะ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p> <p>นางจันทิรา พูนนวล (หัวหน้าส่วนการคลัง)</p>	<p>ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลัง</p> <p>ชี้แจงว่า การทำข้อบัญญัตินี้ทำเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เงินสะสมในข้อบัญญัติยังไม่ได้อัดเงินจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งสภาได้อนุมัติไว้แล้ว</p> <p>ขอบคุณค่ะ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p> <p>นายทงศักดิ์ ชับมัน (หัวหน้าส่วนโยธา)</p>	<p>ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนการคลัง เชิญส่วนโยธา</p> <p>ชี้แจงว่า สายนั้นตรงข้ามกับบ้านนายดาบตำรวจนาครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p> <p>นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่</p>	<p>ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนโยธา ใครจะอภิปรายอีกเชิญครับ</p> <p>ผมขอพูดในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจากที่ประชุมนอกรอบ</p>

- ของหมยกรโครงการไฟฟ้าสาธารณะอันดับแรกแต่มาได้ถนน ทั้งที่
จริงช่วงน่าจะดำเนินการได้ทันเพราะเลือกตั้งมาตั้งแต่ 7 ตุลาคม
ระยะเวลา ตั้งหลายวัน
- นายทงศักดิ์ ชับมัน
(หัวหน้าส่วนโยธา)
- ชี้แจงว่า เรื่องไฟฟ้าจะต้องให้ไฟฟ้าลิขลมาดำเนินการซึ่งต้องใช้
เวลาพอสมควร โดยไฟฟ้าต้องสำรวจว่าอยู่ใกล้หม้อแปลงตัวไหน
สายเท่าใด
- ประธานสภาฯ
- สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ
- นายรัชชัย ไชยเทพ
(ปลัด อบต.)
- ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเข้าใจขั้นตอนจะไม่มีปัญหาการยื่น
โครงการต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เพื่อจะได้ตรวจว่ามีใน
แผนหรือไม่ถ้าไม่มี จะได้บรรจุในแผน แล้วจึงให้ส่วนโยธา
ดำเนินการ แต่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ค่อยอ่านระเบียบใหม่ ปลัดใช้ให้
ทำในหน้าที่ตัวเองก็ไม่เคยอ่านแต่การบริการสมาชิกทำได้ดีและ
องค์กรต้องเป็นองค์กรต้องรับผิดชอบไม่ใช่สร้างปัญหาแล้วไม่เข้า
มาดูแล ไม่เข้ามาแก้ไขขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านปลัด เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
- นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์
(จนท.วิเคราะห์ฯ)
- ขอชี้แจงในส่วนของการจัดทำแผน ซึ่งจะเห็นปัญหาชัดเจน ซึ่ง
จากการคู่มือที่ได้เบิกจ่ายออกไปตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งพอถึงช่วง
เทศกาล ก็บรรจุโครงการเข้ามาโดยไม่ได้คุยกัน เช่น การแข่งขัน
กีฬา ด้านศาสนา ซึ่งไม่ได้วางแผนและไม่ได้คุยกัน ซึ่งในระเบียบ
ใหม่ จะทำโครงการอะไรต้องบรรจุในแผนและจะต้องรายงานกรม
ด้วยทุกขั้นตอน ล่าสุดทางจังหวัดให้ไปชี้แจงเพราะทำไม่เสร็จ
ฉะนั้น ขอให้ทำระบุไปตามแผนที่มีอยู่ให้ตรงกันอย่างไรโครงการ
ท่องเที่ยว บางครั้งก็ไม่มีในโครงการแต่มาดำเนินการขอบคุณค่ะ
- นายวีระพงศ์ เสนเรือง
- ตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ พูดว่าโครงการท่องเที่ยวไม่มีในแผน
ไม่จริง มีอยู่แล้วและในการประชุมกำหนดว่าจะเอาโครงการอะไร
ก็ไม่ต้องกำหนดแล้ว เพราะกำหนดก็ได้ตามนั้น ขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ
- เชิญท่านนายกเปิดใจ การจัดทำข้อบัญญัติในปีต่อไป
- นายโชคชัย ทองสม
(นายก อบต.)
- จากปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปจะได้
เริ่มต้นไปในทางที่ดี จะประชุมหารือกันทุก ๆ เดือนและการทำ

แผนขอให้เป็นความต้องการที่มาจากประชาคมเป็นหลักแนบมาด้วย

ประธานสภาฯ	5.1.2 สภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม	รับหลักการเต็มสภา 26 คน
ประธานสภาฯ	5.1.3 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตามระเบียบข้อ 45 วรรค 3 พิจารณา 3 วรรครวดเดียวไม่ได้ และต้องเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 คณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และข้อ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฉะนั้นให้สมาชิกเสนอว่าใช้คณะกรรมการกี่ท่าน
นายณรงค์ คงแก้ว	เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่าน
ประธานสภาฯ	ถามสมาชิกว่าผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้าง ถ้าไม่มีแสดงว่าคณะกรรมการจำนวน 5 คน ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ
นายวีระพงษ์ เสนเรือง	เสนอนายณรงค์ คงแก้ว
นายจักรี งามโหม	เสนอนายจร ไชไพล
นายประเสริฐ แก้วชุม	เสนอนายพะเยาว์ รอดทัพ
นายพะเยาว์ รอดทัพ	ขอถอนตัว
นายเสกสรรค์ ประสิทธิ์	เสนอนายอภิชาติ ทองสม
นายณรงค์ คงแก้ว	เสนอนายมนัส ใจเหมาะ
นายมนัส ใจเหมาะ	เสนอนางสาวชุลีพร พูลกลับ
ประธานสภาฯ	ขอมติรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม	รับรองเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการและสมาชิกผู้ใดจะเสนอคำแปรญัตติก็เสนอแก่กรรมการ

ชุดนี้ก่อน 13.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 และนัดประชุมใหม่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30 น.

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูจิตติกุล เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูจิตติกุล)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร พูลกลับ
(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภา อบต.ขนอม
(นายกัมพล มีชัย)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูจิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงศ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวิระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร พูลกลับ
(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

กัมพล มีชัย

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง